



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ฉบับประจำวันที 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## แชมป์โลกเด็กไทย จุดประกาย "ความคิดสร้างสรรค์"

คอลัมน์ ไอคิวทะเลฟ้า



ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไร

เกิดขึ้นเองแบบอัตโนมัติหรือไม่

เราจะฝึกฝน พัฒนาและสร้างขึ้นเองได้หรือเปล่า

**ไปร่วมหาคำตอบกับน้องๆ นักเรียนที่คว้ารางวัลชนะเลิศสูงสุด (Grand Prize) ความคิดสร้างสรรค์โลก ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลี เป็นเพื่อนๆ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปทุมวัน และสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สิงคโปร์ ได้วัน จิน ซาฮูตีอาระเบีย เกาหลี และไทย**

**ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งคว้ารางวัลในเวทีนี้หลายรางวัล มีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 6 ประเทศ คือ สิงคโปร์ ได้วัน จิน ซาฮูตีอาระเบีย เกาหลี และไทย**

การแข่งขันแบ่งเป็น ประเภทโจทย์ระยะสั้น และ โจทย์ระยะยาว โจทย์ระยะสั้น จะให้ดินน้ำมันหลายๆ สีให้ผู้เข้าแข่งขันทำเป็นอะไรก็ได้ที่สื่อถึง "ความหวัง" โจทย์ระยะยาว ให้แต่ละทีมทำเกมขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ประเทศใดประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเอง ให้เล่นสนุก มีความรู้และเกิดปฏิสัมพันธ์ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษบนเวที

ทีม The Berth จากสาธิต มศว ปทุมวัน ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศสูงสุด Grand Prize มีสมาชิก 2 คน คือ ด.ช.คณิน ตีระวัฒนพงษ์ น้องเอิร์ธ อายุ 14 ปี และด.ช.ณัฐพงศ์ วัชรวิทยากุล น้องนุ้ม อายุ 13 ปี

เอิร์ธเล่าว่า เป็นเด็กจังหวัดนครราชสีมา เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่ง ชอบคิดทำโน่นทำนี่ ยามว่างจะเอาเส้นด้ายมาทำเป็นกลไก ทำของเล่นต่างๆ ช่วงแรกๆ ทำขึ้นเพื่อความสนุก แต่เมื่อเห็นพ่อคิดเครื่องจักรเพื่อช่วยในการย้อมสีผ้า ทำให้ตัวเองได้คิดว่าการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ นั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง



"ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราทุกคนควรมี และควรได้รับการพัฒนา สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การขนของขึ้นตึกสูงต้องขนอย่างไรที่ไม่ให้เราเหนื่อย"

เอิร์ธบอกว่า หัวใจของความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยในเรื่องที่ตัวเองสนใจ อยากรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และต้องสนุกที่อยากจะทำคำตอบ ควรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่มีใครมาบังคับให้เราต้องคิด

ส่วนนุ้มบอกว่า ตัวเองสนใจประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ซึ่งได้แก่กล่องใส่ของและทำของใช้เองอยู่แล้ว ความคิดสร้างสรรค์จำเป็นสำหรับทุกคน เพราะทำให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างความสะดวกสบายให้คนในสังคม หัวใจของความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นคนขี้สงสัย รู้จักตั้งคำถาม อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับบางคน แต่ถ้าเราคิดให้ถี่ถ้วน สิ่งเล็กน้อยนั้นสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้เสมอ



ด้านสองสาว ทีม Non-Stop Thinking ด.ญ.ณิชนา สุวรรณพรินทร์ น้องสุก็ อายุ 13 ปี และด.ญ.พรกมล ตีรณประกิจ น้องออม อายุ 14 ปี ที่คว้ารางวัล Bronze Prize เล่าว่า การตัดสินใจเข้าร่วมแข่งขันเพราะอยากหาสิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิต การตัดสินใจทำอะไรขึ้นมาแม้จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่อย่างน้อยเราก็ได้สิ่งใหม่ๆ กลับมาเพื่อพัฒนาชีวิตเราให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้เราได้คิดสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ นอกกรอบ เหมือนเช่นการแข่งขันในครั้งนี หัวข้อที่ตั้งขึ้นมาเราอาจจะไม่เคยนึกถึงว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามาก เราต้องคิดเพื่อให้เกิดความแตกต่าง ไม่ซ้ำกับคนอื่น เป็นการสร้างสรรค์ที่ทำขึ้นมาได้จริง

ออมบอกว่า ความคิดสร้างสรรค์แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการคิดค้นด้วยตัวเองอยู่เสมอ ฝึกคิดและศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ

สุก็เสริมว่า ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ต้องค้นคว้าให้มากพอ สิ่งสำคัญต้องมีความรู้และนำความรู้ไปต่อยอด ต้องรู้จักสังเกต ต้องทำเป็นประจำและคิดโดยไม่หยุดนิ่ง ทดลองว่าทำได้หรือไม่ และเมื่อเราเริ่มคิดเราจะอยากต่อยอดความคิดอยู่เรื่อยๆ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นโดยมาจากฐานคิดของเราเอง

หัวใจความคิดสร้างสรรค์ของออม อยู่ที่การมองสิ่งต่างๆ และคิดว่า "เอ๊ะ..ทำไม" จุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ต้องอยู่ที่คำถาม จากนั้นเราจะพยายามหาคำตอบว่า "อย่างไร" "เพราะอะไร" การหาคำตอบเหล่านี้จะทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

เด็กๆ ทั้ง 4 ฝากถึงเพื่อนๆ ว่า ขอให้เริ่มต้นสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวเอง ทุกคนคิดได้โดยไม่จำกัดว่าเราอยู่โรงเรียนเล็ก โรงเรียนใหญ่ โรงเรียนมีชื่อเสียงหรือโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียง ขอเพียงเราใส่ใจกับความคิดของตัวเอง ทุกคนสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้

"ควรจะเริ่มคิดกันตั้งแต่วันนี้ เดียวนี้ อย่ายปล่อยให้ผ่านไป หรือพูดกับตัวเองว่าค่อยคิดพุงนี้ เดือนหน้า ปีหน้า ถ้าเป็นอย่างนี้ความคิดสร้างสรรค์จะไม่มีทางเกิดขึ้น ถ้าเราคิดตั้งแต่วันนี้ก็สามารพัฒนาอะไรต่อมิอะไรได้มากมาย บางครั้งมันเหลือเชื่อจริงๆ ทุกคนสามารถทำได้ ขอเพียงมีความพยายาม และมีความหวังในชีวิต

"จงจำไว้เสมอว่า ความคิดไม่ได้อยู่ที่โรงเรียน แต่มันอยู่ที่ตัวเราเอง"